

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 05/01/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài, Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các phường Quang Trung, Ngô Mây. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Đường Ngô Mây nối dài là một trong những dự án giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có vai trò kết nối, chỉnh trang đô thị, từng bước triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, chính quyền địa phương các phường Quang Trung, Ngô Mây đã không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, dẫn đến xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai trong khu vực diễn ra rất phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng việc triển khai dự án. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường Quang Trung, Ngô Mây nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai bất hợp pháp trên địa bàn. Để đảm bảo cho việc triển khai dự án theo đúng tiến độ được duyệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường Ngô Mây, Quang Trung tích cực phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh xác định cụ thể số hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án, xác định và phân loại cụ thể các trường hợp sử dụng đất đai của các hộ dân (*về nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng công trình, . . .*) để làm cơ sở đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án cho phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và tuân thủ các quy định của pháp luật. thời gian hoàn thành và gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01/2021.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan đề xuất phương án bồi thường phù hợp với tình hình thực tế của dự án này để tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó, xem xét đề xuất việc bổ sung hỗ trợ hợp

lý nhằm đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/02/2021.

3. Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung phối hợp với UBND các phường Quang Trung, Ngô Mây trong quá trình thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất để đảm bảo tính chính xác và đẩy nhanh công tác lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; nhất là tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm